

## ชุดวิชาที่สัมพันธ์กับ SDGs

**เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต**  
**(SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ)**

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Education for the SDGs)	ชื่อชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา และคำอธิบายชุดวิชา
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ)	<p><b>14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Self-study Skills for English Language Learning</b></p> <p><u>ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะการเขียนที่จำเป็น</li> <li>2. เพื่อให้สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้</li> <li>3. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตัวผู้เรียนเองในกระบวนการเรียนการสอน</li> <li>4. เพื่อให้สามารถประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง</li> </ol> <p><u>คำอธิบายชุดวิชา</u></p> <p>ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้โดยทั่วไป การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบริหารเวลา การสร้างแรงเสริมและแรงจูงใจให้เรียนได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน การใช้ผลย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของตนเอง ทักษะที่จำเป็นในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ</p>
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ)	<p><b>26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Community Resources for Lifelong Learning</b></p> <p><u>ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน</li> <li>2. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และสำรวจแหล่งวิทยาการในชุมชน การวางแผน และพัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชน การบริหารและการประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชน</li> </ol>

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Education for the SDGs)	ชื่อชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา และคำอธิบายชุดวิชา
	<p>3. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการจัดและการใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับชุมชน</p> <p><u>คำอธิบายชุดวิชา</u></p> <p>แหล่งวิทยาการชุมชนในสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา การสำรวจและวิเคราะห์แหล่งวิทยาการในชุมชน การบริหารจัดการแหล่งวิทยาการในชุมชน เครือข่ายชุมชนกับการจัดการแหล่งวิทยาการชุมชน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีพื้นบ้านกับการศึกษาตลอดชีวิต แหล่งวิทยาการชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ อุทยานการศึกษากับการศึกษาตลอดชีวิต สถานประกอบการกับการศึกษาตลอดชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติกับการศึกษาตลอดชีวิต สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของแหล่งเรียนรู้กับการศึกษาตลอดชีวิต</p>
<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ)</p>	<p><b>26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b></p> <p><b>Development of Learning Media for Lifelong Learning</b></p> <p><u>ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ความหมาย ประเภทของสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</li> <li>2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้สื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะและการพัฒนาอาชีพ การใช้สื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้สื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</li> <li>3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลิต การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</li> </ol> <p><u>คำอธิบายชุดวิชา</u></p> <p>แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิวัฒนาการของสื่อ ประเภทของสื่อ การจัดระบบสื่อ การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อ การออกแบบ การผลิต การใช้สื่อและการประเมินสื่อ การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและแนวโน้มของสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>